

BÀI DỰ THI

Cuộc thi sáng tác với chủ đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn*” tỉnh An Giang, giai đoạn 2024 - 2025.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân

- Năm sinh: 1992

- Địa chỉ: Khóm Thượng 1, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang

- Nghề nghiệp: Giáo viên

- Số điện thoại: 0349687364

* Tên bài dự thi: Bác Hồ và Bác Tôn: Tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ Việt Nam

* Nội dung: tuyên truyền, phổ biến giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ và Bác Tôn

Bài làm

Trong những năm qua, việc tuyên truyền và phổ biến giáo dục tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ và Bác Tôn đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Những nỗ lực này không chỉ thể hiện sự kính trọng đối với Người mà còn khẳng định giá trị vô cùng quý báu của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống tư tưởng toàn diện, bao gồm những tư tưởng chủ đạo về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, con đường cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, con người mới. Tư tưởng của người thể hiện qua lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 1946 của Người: “ *Toàn dân tộc Việt Nam phải đoàn kết nhất trí, đồng lòng, quyết tâm đánh thắng giặc Pháp xâm lược*”. Cùng với đó tư tưởng Bác Tôn là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc với tinh thần cách mạng, luôn hướng đến mục tiêu độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng của Bác Tôn thể hiện qua bản di chúc của Người 1970: “ *Chúng ta*

phải xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất, giàu mạnh, văn minh”.

Bên cạnh đó, Bác Hồ là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên hàng đầu. Bác giản dị, thanh bạch, yêu thương con người, hết lòng vì dân vì nước. Điều này được thể hiện rõ qua bản di chúc, 1969 của Người: “*Tôi chỉ có một điều mong muốn là đất nước ta được độc lập, tự do, đồng bào ta được ấm no, hạnh phúc*”. Bên cạnh Bác Hồ, Bác Tôn là người có tấm lòng nhân ái, luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng. Bác sống giản dị, khiêm tốn, luôn giữ gìn phẩm chất cao đẹp của người cộng sản. Điều này được thể hiện rõ qua bản di chúc, 1970 của Người: “*Chúng ta phải xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất, giàu mạnh, văn minh.*”

Ngoài ra, phong cách của Bác Hồ là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc với tinh thần cách mạng, thể hiện qua lối sống giản dị, thanh bạch, gần gũi nhân dân, thường xuyên đi thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với nhân dân. Phong cách của Bác Tôn là sự kết hợp giữa nghiêm khắc, kỷ luật với sự ân cần, chu đáo, luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Bác luôn sống giản dị, khiêm tốn, luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng, nghiêm khắc trong công việc, nhưng cũng rất ân cần chu đáo với mọi người.

Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác Hồ và Bác Tôn Đức Thắng đều thể hiện sự tận tâm, giản dị, và lòng yêu nước mãnh liệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh nổi bật với các phẩm chất như giản dị, tiết kiệm và kiên định trong việc phục vụ nhân dân. Những câu chuyện từ cuộc đời của Bác, như việc sử dụng một chiếc áo gối đã vá đi vá lại nhiều lần hay việc nấu cháo từ cơm nguội, cho thấy tấm lòng chu đáo, trách nhiệm của Người với nhân dân và đất nước, đồng thời khuyến khích mọi người học tập theo. Trong khi đó, Chủ tịch Tôn Đức Thắng (hay Bác Tôn) cũng thể hiện phẩm chất đạo đức cao cả trong mọi hoạt động của mình. Ông luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, như trong một lần sửa chiếc xe đạp để không làm phiền người lái xe.

Điều này cho thấy sự gần gũi, quan tâm và tinh thần phục vụ của Bác Tôn đối với cộng đồng. Cả hai vị lãnh đạo đều là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo, không chỉ trong việc thực hiện các giá trị đạo đức mà còn trong việc kết nối và phục vụ nhân dân. Những phẩm chất này đã giúp hình thành nên những phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của hai Bác trong xã hội hiện đại.

Tư tưởng đạo đức và phong cách của Bác Hồ, cùng với bác Tôn, là một di sản quý báu mà toàn Đảng, toàn dân cần tiếp tục tuyên truyền và giáo dục. Tư tưởng Hồ Chí Minh nổi bật với những phẩm chất như trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, và sống có nghĩa có tình. Ông khẳng định rằng đạo đức cách mạng là gốc rễ của người cách mạng, và là tiêu chí chính để đánh giá cán bộ, đảng viên. Các giá trị này không chỉ giúp định hình một nhà lãnh đạo mẫu mực mà còn là nền tảng để xây dựng và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Để thực hiện tư tưởng của Người, cần phải đưa giáo dục đạo đức và phong cách vào chương trình học tập, cũng như thực hiện các cuộc vận động thi đua yêu nước, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của mọi công dân vì mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Đảng và Nhà nước đã tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và nhân dân. Các hình thức tuyên truyền phong phú như hội thảo, tọa đàm, xây dựng biển báo, trang web, hay các chuyên mục trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã được áp dụng rộng rãi. Ngoài ra, việc lồng ghép giáo dục tư tưởng của Bác vào trong chương trình học tại các trường cũng được chú trọng, giúp thế hệ trẻ hiểu và thực hành những giá trị tốt đẹp mà Người để lại. Những nỗ lực này không chỉ giúp củng cố niềm tin trong nhân dân mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, thực hiện lý tưởng của Bác Hồ về một đất nước hòa bình, độc lập và hạnh phúc.

Việc tuyên truyền và phổ biến giáo dục tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác Hồ và Bác Tôn không chỉ là nhiệm vụ của Đảng, quân đội mà còn là trách nhiệm của

toàn dân. Những nỗ lực này đã thể hiện qua việc triển khai các hoạt động giáo dục trong các trường học, tổ chức các hội nghị, hội thảo và các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về giá trị tư tưởng của Bác.

Đảng đã chỉ đạo các cấp ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc lồng ghép vào các chương trình giáo dục chính trị, tạo ra những mô hình gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các nhân tố điển hình đã góp phần làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền.

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông đại chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hình ảnh Bác Hồ và Bác Tôn gần gũi hơn với nhân dân, giúp họ hiểu rõ hơn về những giá trị tinh thần mà các vị lãnh đạo đã để lại, từ đó lan tỏa những phẩm chất cao đẹp trong xã hội.

Tóm lại là để phản ánh những nỗ lực trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ và Bác Tôn, chúng ta cần tập trung vào ba khía cạnh chính. Thứ nhất, đánh giá các chương trình giáo dục lý luận chính trị trong Đảng, quân đội và các đoàn thể nhân dân, nhằm tăng cường nhận thức và thấm thấu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng trong từng tầng lớp xã hội. Thứ hai, nghiên cứu về vai trò của các phương tiện truyền thông, báo chí và văn hóa nghệ thuật trong việc lan tỏa tư tưởng này, qua các hoạt động truyền thông, hội thảo, diễn đàn và các phong trào quần chúng. Cuối cùng, cần nêu bật sự gương mẫu trong thực hành, tự phê bình và phê bình, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ứng dụng tư tưởng vào đời sống, từ đó thúc đẩy xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa, góp phần vào sự phát triển của xã hội. Việc sử dụng các hình thức tuyên truyền đa dạng sẽ giúp tư tưởng của Bác Hồ và Bác Tôn trở nên gần gũi và thực tiễn hơn với người dân.